

# THÀNH PHỐ Chỉnh trang đô thị đón tết

Những ngày này, thành phố Thái Bình đang khoác lên mình màu áo mới đầy màu sắc với cờ hoa, băng rôn, điện chiếu sáng, đèn led hay đường sá, cây xanh được trang hoàng để chuẩn bị đón năm mới Mậu Tuất 2018.



Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cắt tỉa cây, hoa cảnh.

Đạo một vòng trên các tuyến đường trung tâm của thành phố như Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Lý Bôn hay quảng trường, công viên, các điểm vui chơi công cộng trong những ngày này chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những công nhân đô thị bất chấp thời tiết giá lạnh đang khẩn trương lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, các dây đèn trang trí, băng chữ điện tử, thay thế cây xanh, cắt tỉa hệ thống thoát nước, vỉa hè, cắt tỉa, trồng mới, chăm sóc hoa, cây cảnh... Hai bên đường,

tết Nguyên đán, đường phố thông thoáng, sạch, đẹp, rực rỡ sắc màu nên người dân ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, hân hỉ chào đón năm mới.

Ông Phạm Văn Tư, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: Thành phố là địa bàn trung tâm, thu hút rất đông người dân và khách du lịch đến tham quan, thưởng ngoạn trong dịp tết. Vì vậy, hơn 1 tháng nay, các hoạt động trang trí phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết đã được triển khai, tạo điểm nhấn cảnh quan khu vực trung tâm thành phố. Hiện, thành phố đang tiếp tục làm hệ thống các đường trang trí đèn nghệ thuật trên các tuyến đường chính nội thành, hệ thống băng led. Các tuyến đường sẽ rực rỡ với hệ thống đèn đủ màu sắc và những dòng chữ chúc mừng năm mới. Điểm nhấn là các công trình: Quảng trường 14/10, ngã tư Phúc Khánh, đường Lê Lợi, các biển hiệu trang trí trên đường Võ Nguyên Giáp, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương, Trần Thái Tông... Thay thế các trụ biển báo giao thông đã xuống cấp tại các phường; sơn phết, sửa chữa lan can cầu, vỉa hè, vòng xoay, bảo đảm mỹ quan đô thị. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cắt tỉa cây xanh, thu gom rác, nạo vét các tuyến cống, tưới nước rửa đường, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, kiểm tra an toàn điện, bảo trì các chốt đèn tín hiệu giao thông... Ngoài sử dụng ngân sách,

thành phố kêu gọi xã hội hóa đầu tư thực hiện đèn hoa, đèn đường nghệ thuật. Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết: Ngay từ đầu tháng 12, Công ty đã chuẩn bị kế hoạch chung, huy động 100% quân số ra quân chỉnh trang đô thị từ nay đến chiều 30 tết. Công ty đã đặt 170 chậu hoa, 154 ăng hoa, lá màu, trên 20 giá treo hoa, gần 150m pa nô cô nhân tạo và 150.000 bóng hoa. Đến nay, tất cả cơ bản đã hoàn thành, một số hạng mục, công trình đang bước vào công đoạn cuối. Ngoài ra, để thành phố sạch đẹp hơn trong dịp vui tết, đón xuân, Công ty đã thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại khu vực trung tâm. Trung bình mỗi ngày Công ty phải thu gom, vận chuyển khoảng trên 120 tấn rác thải. Trong những ngày chuẩn bị đón tết, mừng xuân thì lượng rác thải tăng gấp vài lần ngày thường. Để bảo đảm

thu gom vận chuyển hết số rác thải này, Công ty huy động tối đa phương tiện và lực lượng lao động tổng vệ sinh. Các đội công nhân luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc cả ngày lẫn đêm phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, làm cỏ vỉa hè, thu dọn các điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, trước và cả sau thời điểm giao thừa, Công ty sẽ huy động tất cả nguồn lực lao động và phương tiện vệ sinh, quét dọn tại các điểm chợ hoa và khu vực công cộng, bảo đảm đường phố sạch, đẹp bước vào năm mới.

Tết đã đến rất gần, không khí xuân đã rộn ràng, nhộn nhịp, lung linh, đầy sắc màu đang từng ngày hiện rõ trên từng con đường, góc phố. Việc chỉnh trang đô thị không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân đón tết cổ truyền mà còn thể hiện nét văn minh, mỹ quan đô thị.

MINH NGUYỄN



Chăm sóc hoa tại Quảng trường 14-10.

## NGÀNH XÂY DỰNG Tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 21.500 lao động

Trên địa bàn tỉnh hiện có 485 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Ngoài ra còn có 120 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, 90 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngành Xây dựng hiện đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 21.500 lao động. Đạt được những kết quả đó là do môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được cải thiện một cách rõ rệt. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp luôn được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung tháo gỡ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng cũng chủ động nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất.

PHẠM HÙNG

## TIỀN HẢI Ứng phó với bệnh lùn sọc đen ngay từ đầu vụ xuân

Theo kết quả giám định, tháng 1/2018, trong số các mẫu lấy từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, mẫu rầy được lấy ở huyện Tiền Hải là mẫu duy nhất dương tính với vi rút lùn sọc đen. Trước nguy cơ bệnh lùn sọc đen có thể phát sinh, gây hại trên lúa vụ xuân, huyện Tiền Hải đã triển khai ứng phó ngay từ đầu vụ. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân triệt để vệ sinh đồng ruộng, xử lý thóc giống trước khi gieo và che phủ nilon cho toàn bộ diện tích mạ, đồng thời phun thuốc trừ rầy cho 100% diện tích mạ, đồng thời đưa ra ruộng cấy. Tiền Hải cũng chỉ đạo các HTX tích cực theo dõi, quản lý rầy môi giới, tổ chức giám định nhanh vi rút lùn sọc đen khi cần thiết để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Bên cạnh đó, Tiền Hải cũng triển khai diệt chuột với phương châm "tăng cường đánh bắt bằng phương pháp thủ công, kết hợp với các loại thuốc hóa học, sinh học có hiệu quả cao", cao điểm là thời kỳ sạ đổ ải. Ngoài lượng thuốc chuột do tỉnh hỗ trợ, địa phương cũng có cơ chế hỗ trợ 120.000 đồng/ha cho những xã có hợp đồng diệt chuột trọn gói theo mô hình sinh học.

ĐỖ HÀ  
(Đài TTTH Tiền Hải)

## CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Triển khai hiệu quả nhiều chuyên đề



Đội Quản lý thị trường thành phố Thái Bình kiểm tra mật hàng mỹ phẩm.

Năm 2017, tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực tế đó, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp, chuyên đề xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo đó, Chi cục QLTT đã chỉ đạo các đội phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tham gia công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Triển khai thực hiện việc ký cam kết với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn góp phần ổn định tình hình thị trường, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ

tình, Chi cục QLTT còn chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo, chỉ đạo các ngành thành viên xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện và tăng cường tổ chức phối hợp kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo các chuyên đề, lĩnh vực kinh doanh có trọng tâm, trọng điểm. Điển hình là việc tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389/ĐP thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực mỹ phẩm, hàng nghề y, dược phẩm và thực phẩm chức năng; lĩnh vực xăng dầu. Kết quả đã kiểm tra được 72 lượt, xử lý 20 vụ vi phạm, thu phạt gần 460 triệu đồng.

Theo đánh giá của Chi cục QLTT, hiện nay lực lượng QLTT còn nhiều khó khăn, nhất là kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng, tiêu hủy hàng hóa còn nhiều bất cập. Cùng với đó ý thức chấp hành pháp luật kinh doanh của một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm. Công tác nắm thông tin dự báo tình hình thị trường về lĩnh vực hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả nhiều lúc còn bị động, công tác quản lý địa bàn, điều tra, trình sát, phát hiện những đường dây, ổ nhóm, đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu có quy mô lớn còn hạn chế. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ của mình, Chi cục QLTT mong muốn các cấp, các ngành sớm nghiên cứu sửa đổi chính sách, bổ sung kinh phí cho hoạt động kiểm tra, xử lý và tiêu hủy hàng hóa, đáp ứng đủ các điều kiện cho lực lượng chức năng hoạt động hiệu quả và kịp thời hơn.

THU THỦY

## Được mùa khoai tây

Những ngày này, người trồng khoai tây ở xã Trọng Quan (Đông Hưng) hưởng niềm vui trọn vẹn khi khoai được mùa, được giá. Bà con đang hối hả thu hoạch khoai tây để phục vụ nhu cầu thị trường dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Được tỉnh hỗ trợ giống tốt nên nhiều gia đình trồng khoai tây hơn, chúng tôi chủ động thu hoạch sớm, mặc dù lá cây còn rất xanh nên số lượng củ to không bằng năm ngoái nhưng do sai củ nên năng suất vẫn cao hơn. Loại củ to bán 10.000 - 12.000 đồng/kg, loại củ trung bình 6.000 - 8.000 đồng/kg, loại củ nhỏ gửi vào kho lạnh của HTX làm giống. Nhờ vụ khoai này được mùa, mỗi nhà cũng có trên, dưới 10 triệu đồng sắm tết.

Nhìn chung, vụ khoai tây năm nay, 1.100 hộ trồng khoai tây ở Trọng Quan cũng được mùa, được giá. Ông Trần Minh Bằng, Giám đốc HTX DVNN xã Trọng

Quan cho biết: Nhiều năm nay, khoai tây đã trở thành cây trồng chủ lực ở vụ đông của xã, diện tích luôn đứng đầu huyện. Đến thời điểm này, khoai tây Trọng Quan đang cho thu hoạch, năng suất trung bình đạt 4 - 7 tạ/sào. Nếu để khoai thêm chục ngày nữa, năng suất có thể sẽ đạt 8 - 9 tạ/sào, vì mười ngày cuối mới là thời điểm củ khoai tây phát triển nhanh nhất. Năm nay, bà con được tỉnh hỗ trợ giống nên chi phí giảm đáng kể, đồng nghĩa với thu nhập sẽ cao hơn, ai cũng phấn khởi. Vụ lúa mùa và vụ đông vụ khoai tây ở Trọng Quan ẩm vừa qua dù bị thiệt hại nặng nề do thời tiết, nhưng bù lại vụ khoai tây ưa lạnh được mùa, được giá cũng

đỡ thiệt thòi cho bà con nông dân. Cũng như các năm trước, HTX sẽ tổ chức thu mua khoai thương phẩm cho bà con, bảo quản trong kho lạnh của HTX để làm giống cung cấp cho bà con trong và ngoài xã trồng vụ sau; đồng thời cho bà con ký gửi giống vào kho lạnh nhằm bảo đảm chất lượng. Ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trọng Quan khẳng định: Khoai tây là cây vụ đông mang lại giá trị kinh tế cao, với giá bán từ 6.000 - 12.000 đồng/kg đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.

THU HIỀN



Nông dân Trọng Quan thu hoạch khoai tây.